



## นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ

การศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ ซึ่งดำเนินงาน ดังนี้

### ๑. เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

- **การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา** เริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ช่วงปลายปี ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วย UBI ทำหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ (Entrepreneurs) พัฒนาสู่บริษัทจัดตั้งใหม่ (Start up Companies) และเสริมสร้างศักยภาพให้เข้มแข็งทั้งด้าน Business Plan & Technology Development of Product จากสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ยกกระดับเป็นบริษัทเต็มรูปในอนาคต (Spin off Companies) รวมทั้งเป็นช่องทางนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ สร้างวงจรรายได้ ผลประโยชน์กลับสู่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ (Result based) สู่เป้าหมายการพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินการจัดทำข้อกำหนดโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ (TOR ๒๕๖๐) เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบการ และได้ดำเนินการอนุมัติโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐานของหน่วยบ่มเพาะฯ (ทักษะอาชีพ) โดยแบ่งเป็นหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ก จำนวน ๙๐ โครงการ และหลักสูตร ข จำนวน ๕ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๙๕ โครงการ จำนวนคนที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓,๗๖๐ คน

- **การวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์** สกอ. จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๕ โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย ๘ เครือข่ายทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ สถานที่จริง (Site visit) ขณะเดียวกันได้มีการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เครือข่าย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย และข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

- **การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก** สกอ. จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการวิจัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ ให้กับเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เครือข่าย ทั่วประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัย และการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ณ สถานที่จริง (Site visit) ขณะเดียวกันได้มีการประชุมประธานเครือข่ายบริหารการวิจัย ๙ เครือข่าย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการวิจัย และข้อกำหนดโครงการวิจัย (TOR) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑



● การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP สกอ.เห็นความสำคัญของนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ที่จะช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นการเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรใช้ศักยภาพของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจหรือ UBI ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP โดยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่จากงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะฯ เพื่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ผลักดันสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานตามประเภทของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยในการพัฒนาทักษะให้ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วยในการสร้างแบรนด์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานสากล โดยมีคณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งได้พิจารณาผลการลงพื้นที่ตรวจสอบเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อติดตามประเมินกระบวนการและผลผลิตโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระยะที่ ๒ ของเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้ว มีมติเห็นชอบผลการดำเนินงาน และสนับสนุนงบประมาณงวดที่ ๒ ให้กับทั้ง ๒ เครือข่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ติดตามประเมินกระบวนการและผลผลิต รวมถึงให้คำแนะนำในเชิงลึก และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เหลืออีก ๗ เครือข่าย

● ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการสหกิจศึกษา ๑๑๘ แห่ง มีนักศึกษาสหกิจศึกษา ๔๐,๙๑๔ คน มีองค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ๑๖,๒๒๔ แห่ง และจัดทำข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการแจ้งเวียนไปยังเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย ให้เสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว